



**Đóng góp ý kiến về Kế hoạch Công tác tạm thời cho Địa điểm chung cư Lora Lake
Thời hạn thu nhận ý kiến từ 23 tháng 11 đến 23 tháng 12, 2009**

Bộ Môi Sinh yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến về Kế hoạch công tác tạm thời dọn sạch địa điểm chung cư Lora Lake, tọa lạc tại 15001 Des Moines Memorial Drive trong Burien, WA. Các hoạt động trước đây tại địa điểm này đã xả ra một số hóa chất độc hại vào môi trường trong đó có những chất hydrocarbon thơm đa vòng, các sản phẩm dầu mỏ, pentachlorophenol, dioxin, tetrachloroethene, trichloroethene, 1,2-dichloroethane, và thạch tín. Vào tháng Sáu năm 2009, Bộ Môi Sinh và Cảng Seattle đã ký Lệnh Thỏa Thuận (Agreed Order) để dọn sạch địa điểm này.

Cảng Seattle đang tiến hành một Cuộc khảo sát bổ cứu /Nghiên cứu khả thi (RI/FS) tại Địa điểm chung cư Lora Lake. Cuộc khảo sát bổ cứu sẽ xác định tính chất và mức độ của sự ô nhiễm do các hoạt động trước đây tại địa điểm này gây ra. Cuộc nghiên cứu khả thi sẽ đánh giá những phương tiện dọn sạch khác nhau. Một Kế hoạch làm việc sẽ được soạn thảo, mô tả cuộc điều tra và đánh giá kỹ thuật sẽ được dùng tới. Khi công việc hoàn tất, Cảng Seattle sẽ chuẩn bị một báo cáo trình bày kết quả của cuộc RI / FS.

Một phần của công việc cần phải được thực hiện là đánh giá chất lượng của nước mưa rời khỏi nơi này. Để thực hiện công việc càng sớm càng tốt, và để đáp ứng với sự quan tâm của dân chúng, Cảng đã chuẩn bị một Kế hoạch công tác tạm thời. Kế hoạch công tác bao gồm việc đánh giá chất lượng của nước mưa trong mùa mưa 2009-2010. Công trình này đang được giải quyết nhanh để sẵn sàng lấy mẫu đầy đủ trong suốt mùa mưa. Dòng chảy từ mương cơn mưa có thể được lấy mẫu. Những cơn mưa phải đáp ứng các tiêu chí nhất định để có đủ điều kiện được lấy mẫu. Lấy mẫu cần phải được bắt đầu sớm để tối đa hóa cơ hội lấy mẫu mương cơn mưa theo đúng tiêu chí.

Kế hoạch Công tác tạm thời có thể được tìm thấy tại các địa điểm sau đây:

- Bộ Môi Sinh Washington, 3190 160th Ave. S.E., Bellevue, WA 98008
Gọi lấy hẹn: (425) 649-7190
- Thư viện Burien, 400 S.W. 152th St., Burien, WA 98166, (206) 243-3490
- Trang web của Ecology:
http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/sites/loraLakesAps/loraLakesAps_hp.html

Muốn biết thêm tin tức bằng tiếng Việt, xin liên lạc với ông Vũ Anh Tuấn, điện thoại số 360-407-7449 hay gửi điện thư tới tuvu461@ecy.wa.gov trên tiêu đề Địa điểm chung cư Lora Lake.

